

Số: 27/KH – NBK

Nghĩa Tân, ngày 04 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/9/2021

Căn cứ Hướng dẫn số 1333/SGDDĐT- VP ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022;

Căn cứ chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Gia Nghĩa tại cuộc họp sáng ngày 04 tháng 9 năm 2021 về kế hoạch, cách thức tổ chức dạy học trong thời gian tới;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.

Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm xây dựng kế hoạch như sau:

1/ VỀ CƠ CẤU LỚP HỌC

Thực hiện giãn cách học sinh theo hướng dẫn của ngành Y tế: Chia mỗi lớp thành 2 nhóm nhỏ, nhóm này học vào thứ 2,4,6; nhóm kia học vào thứ 3,5,7;

Để duy trì tốt nề nếp, thầy cô làm công tác chủ nhiệm phân công hoặc bầu mới ban cán sự lớp (nếu thiếu) đảm bảo các lớp học đều có sự theo dõi thực hiện nề nếp.

2/ VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Các tổ chuyên môn chủ động xây dựng chương trình dạy học trên cơ sở phân phối chương trình đã xây dựng ngày 10/8/2021 của các tổ. Đảm bảo yêu cầu 50% số tiết dạy trên lớp, 50% số tiết hướng dẫn học ở nhà.

Nhà trường yêu cầu giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy, kiểm tra đánh giá phù hợp, tận dụng “thời gian vàng” trên lớp để đảm bảo thực hiện hiệu quả **nội dung dạy học cốt lõi của chương trình**, đồng thời có kế hoạch hướng dẫn học sinh, tự nghiên cứu, tự học phần nội dung còn lại ở nhà.

Linh hoạt trong việc hướng dẫn học sinh học trên lớp cũng như học ở nhà, khuyến khích sử dụng CNTT, đa dạng các hình thức học tập, kiểm tra đánh giá, đảm bảo khách quan, công bằng, minh bạch, thực hiện theo tinh thần công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ giáo dục đào tạo; Khuyến khích dạy học theo chủ đề;

Liên quan đến những môn học sau khi giảm còn 1 tiết/ 2 tuần và đảm bảo thời lượng cho học sinh tự học ở nhà, nhà trường xây dựng 2 thời khóa biểu tương ứng với các tuần lẻ, chẵn: Quy ước tuần 1 (lẻ), tuần 2 (chẵn),...;



Thời gian thực hiện chương trình: Từ ngày 06/9/2021 cho đến khi có thông báo mới;

Lưu ý: Trong 2 tuần từ ngày 06/9/2021 đến ngày 18/9/2021 các môn: Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục tạm thời chưa thực hiện.

3/ YÊU CẦU

Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của ngành Y tế về phòng chống dịch Covid 19. Đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt công tác tổ chức hướng dẫn học sinh khi đến trường, khi ra về, thực hiện tốt nề nếp, duy trì sĩ số, thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh.

Thầy cô giáo làm công tác chủ nhiệm phụ trách hướng dẫn học sinh vào chỗ ngồi, huy động tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên tập trung đến trường vào đầu các buổi học để cùng với Ban quản lý học sinh làm các công việc như: Hướng dẫn học sinh giữ khoảng cách, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, báo cáo tình hình học sinh vào 7h30' các buổi trong tuần;

Thầy cô dạy tiết cuối mỗi buổi học có trách nhiệm cùng Ban quản lý học sinh hướng dẫn học sinh ra về.

Giáo viên chủ nhiệm thống kê những học sinh đang cách ly tại địa phương (nếu có) và những học sinh đang mắc kẹt tại các địa phương khác mà không được học để có phương án hướng dẫn và chuyển giao nhiệm vụ học tập;

4/ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

- Thường xuyên cập nhật và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của ngành Y tế;

- Thành lập "Tổ An toàn Covid-19" trong trường học, thành phần gồm lãnh đạo nhà trường làm Tổ trưởng, nhân viên y tế trường học làm Tổ phó và các thành viên khác. "Tổ An toàn Covid-19" có nhiệm vụ tuyên truyền, kiểm tra, theo dõi tình hình sức khỏe của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; Phát hiện, nhắc nhở, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm về công tác phòng chống dịch trong trường học; Báo cáo kịp thời cho Ban giám hiệu và cơ quan y tế địa phương khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 để xử lý theo quy định;

Yêu cầu phụ huynh chủ động chuẩn bị khẩu trang và đo thân nhiệt cho học sinh trước khi đến trường; Hạn chế học sinh giữa các lớp học tiếp xúc với nhau.

5/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

+ **Ban giám hiệu:** Thành lập "Tổ An toàn Covid-19", xây dựng các phương án, tình huống cụ thể và phân công trách nhiệm cho từng thành viên; Xây dựng các

phương án dạy học linh hoạt, phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn;

+ **Tổ chuyên môn, giáo viên:** Kịp thời nắm bắt kế hoạch của nhà trường, xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid- 19, nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác có liên quan;

+ **Các tổ chức đoàn thể:** Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các bộ phận trong nhà trường tổ chức tốt nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học từ ngày 06/9/2021 cho đến khi có thông báo mới của trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận

- PGD&ĐT TP;
- CB, GV, CNV;
- Lưu VT.

P. HIỆU TRƯỞNG



Đỗ Duy Doanh

